

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เป้าหมาย "สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ"

กลยุทธ์	แนวทางตามกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	๒๕๖๐ (บาท)	ผลลัพธ์	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกลุ่มเกลาทางจิตใจ	๑.๑.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดในจิตใจ ๑.๒ส่งเสริม ปลุกฝังให้มีความความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต	โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคูวัด - โครงการธรรมวันอาทิตย์ - โครงการหมู่บ้านศีลห้า - โครงการธรรมสู่ชุมชน	- ดำเนินการ ๔๘ ครั้ง/ปี - เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมเกิดขึ้นในจิตใจ สามารถเป็นพื้นฐานของการทำความดี การซื่อสัตย์สุจริต เป็นเกราะป้องกันที่ดีในชีวิตได้	๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	- ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ตั้งไว้ - ประชาชนในตำบลบางคูวัดได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิต	กองการศึกษาฯ
๒. สร้างผู้นำที่ดีเพื่อนำแนวทางมาพัฒนาตนเองและต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	๒.๑ จัดอบรมสร้างผู้นำชุมชนเพื่อเป็นพลังทางสังคมในการสร้างสังคมปลอดการทุจริต	โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	- ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง - ผู้นำทุกชุมชน - จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้กับผู้นำชุมชนประชาชนในตำบลบางคูวัด	๘๐๐,๐๐๐ งบประมาณ ทม.บางคูวัด	- ผู้นำชุมชนทุกคนปลอดการทุจริต - เป็นผู้นำในการร่วมสร้างชุมชนให้ปลอดจากการทุจริต คอร์รัปชั่น - ประชาชนมีความรู้ความสามารถพัฒนาจิตใจ ปลุกฝังจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และท้องถิ่นให้เข้มแข็ง	กองการศึกษาฯ

๑	โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม		ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคูวัด - โครงการธรรมวันอาทิตย์ - โครงการหมู่บ้านศีลห้า - โครงการธรรมสู่ชุมชน	๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งบประมาณ ทม.บางคูวัด	- ประชาชนในตำบลบางคูวัดได้ ศึกษาและปฏิบัติธรรม เสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณงาม ความดีให้เกิดขึ้นในชีวิต	กองการศึกษาฯ
๒		โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	- จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้กับ ผู้นำชุมชนประชาชนในตำบลบางคูวัด	๘๐๐,๐๐๐ งบประมาณ ทม.บางคูวัด	- ประชาชนมีความรู้ความสามารถ พัฒนาจิตใจ ปลุกฝังจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาตนเอง และท้องถิ่นให้เข้มแข็ง	กองการศึกษาฯ